

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
TRUNG ƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018-2019

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	Tốt nghiệp THPT	
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ngành GDMN: Chương trình giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non nhằm đào tạo giáo viên mầm non có khả năng tổ chức quá trình chăm sóc giáo dục trẻ ở các loại hình trường mầm non và đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Giáo dục mầm non trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo sinh được đào tạo có các phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu chương trình Giáo dục mầm non, có khả năng tự bồi dưỡng đáp ứng được sự phát triển của ngành Giáo dục mầm non. Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 300. ➤ Ngành GDDB: Đào tạo giáo viên Giáo dục Đặc biệt trình độ cao đẳng có phẩm chất, năng lực và sức khỏe để chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật ở lứa tuổi mầm non. ➤ Ngành GDCD: Đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng giảng dạy Giáo dục Công dân ở Trung học cơ sở (THCS), đồng thời làm công tác giáo viên chủ nhiệm và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 300. ➤ Ngành Sư phạm Âm nhạc: Đào tạo giáo viên Âm nhạc có trình độ Cao đẳng Sư phạm, có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, có đầy đủ sức khỏe và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để dạy và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục âm nhạc ở các bậc học: Tiểu học và Trung học cơ sở. Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 300. ➤ Ngành Sư phạm Mỹ Thuật: Đào tạo giáo viên mỹ thuật trình độ cao đẳng, có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt; có đầy đủ sức khỏe và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư 	

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo	
		Cao đẳng sư phạm chính quy	Trung cấp sư phạm chính quy
		phạm để giảng dạy mỹ thuật và tổ chức tốt các hoạt động mỹ thuật ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 300. ➤ Ngành Sư phạm Tiếng Anh: Đào tạo Giáo viên Tiếng Anh để giảng dạy môn Tiếng Anh ở các trường Tiểu học và Trung học cơ sở, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao và có đủ sức khỏe để có thể làm việc hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập.	
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	HBKKHT: 252 TCXH: 205 DT + NGHÈO (CN): 26 Lawrence Sting: 11	HBKKHT: 36 TCXH: 15
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	Xem đường link:	
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Được liên thông lên các trình độ cao hơn.	
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	Xem đường link:	

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28... tháng 12 năm 2018



Ths. Nguyễn Nguyễn Bình